

## 6 lý do khiến Phòng Khám Đa Khoa Tân Bình được nhiều bệnh nhân tin chọn

Đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại và khang trang... là những điểm giúp Phòng khám đa khoa Tân Bình thu hút người bệnh.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại [Phòng khám đa khoa Tân Bình](#) mang lại sự an tâm và thoải mái cho bệnh nhân với đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên khoa đầu ngành cùng với cơ sở y tế chuẩn y khoa quốc tế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh nam khoa, phụ khoa, tầm soát và điều trị các bệnh xã hội, chăm sóc sức khỏe thai kỳ, hỗ trợ đình chỉ thai an toàn và khám sức khỏe định kỳ.

Với phương châm "sức khỏe là tài sản quý giá nhất", Phòng khám đa khoa Tân Bình (tọa lạc tại 495 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình) trở thành địa chỉ thăm khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhiều người dân TP HCM cũng như các tỉnh lân cận.



*Phòng khám đa khoa Tân Bình sở hữu đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên khoa đầu ngành cùng cơ sở y tế chuẩn y khoa quốc tế. Ảnh: Tân Bình*

Phòng khám đa khoa Tân Bình đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh uy tín và chuyên nghiệp. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu giúp người bệnh và người thân an tâm khi lựa chọn phòng khám.

## **Đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao**

Các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành tại đây giàu kinh nghiệm, từng làm việc ở những bệnh viện lớn, chẩn đoán bệnh chính xác và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân. Đội ngũ y bác sĩ thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới từ các chuyên gia nước ngoài.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành y, các bác sĩ luôn tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng, giúp người bệnh giảm bớt căng thẳng, xấu hổ và chia sẻ tận tình tình trạng bệnh lý. Từ đó, bác sĩ có thể xác định đúng nguyên nhân và tình trạng bệnh để đưa ra phác đồ trị hiệu quả nhất.

## **Cơ sở vật chất hiện đại, khang trang**

Cơ sở vật chất tại [Phòng khám đa khoa Tân Bình](#) sạch sẽ, khang trang, rộng rãi, đạt tiêu chuẩn như một bệnh viện y khoa quốc tế thu nhỏ. Phòng khám gồm khu vực chờ, phòng khám thường xuyên vệ sinh khử khuẩn kỹ lưỡng, phòng xét nghiệm, phòng hồi sức cấp cứu, phòng tiểu phẫu, phẫu thuật tuần thủ chuẩn vô trùng, cùng với nhà thuốc. Máy móc trang thiết bị y tế mới, hiện đại, được nhập khẩu từ châu Âu, đảm bảo kết quả xét nghiệm, chẩn đoán bệnh chính xác.

## **Dịch vụ y tế chất lượng cao**

Đội ngũ y tá và nhân viên tại đây thân thiện, nhẹ nhàng và nhiệt tình với tất cả bệnh nhân cũng như người nhà. Người bệnh được sắp xếp quy trình thăm khám nhanh,

không phải chờ đợi lâu. Các thủ tục nhập viện, xuất viện và thanh toán được thực hiện nhanh chóng, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian tối đa.

Dịch vụ tư vấn online 24/7 miễn phí qua Box chat, Zalo, Facebook và số điện thoại nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong và ngoài TP HCM thoải mái chia sẻ tình trạng bệnh. Đặc biệt, một số bệnh nam khoa và phụ khoa khó nói cũng được các bác sĩ tận tình giải đáp để kịp thời phát hiện sớm và yên tâm điều trị.

Ngoài ra, phòng khám còn chữa bệnh xuyên suốt các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và lễ, Tết trong khung giờ 8h - 20h với chi phí không thay đổi, thuận tiện cho những người làm việc giờ hành chính.



*Bác sĩ phòng khám Đa Khoa Tân Bình có trình độ chuyên môn cao. Ảnh: Tân Bình*

## **Mô hình khám chữa bệnh toàn diện khép kín**

Mô hình thăm khám và chữa bệnh khép kín "một bác sĩ - một y tá - một bệnh nhân" đảm bảo chất lượng khám và chữa bệnh tốt nhất. Bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi quy trình thăm khám, chữa bệnh. Y tá chăm sóc toàn diện cho một bệnh nhân để đảm bảo hiệu quả điều trị cao nhất. Bệnh nhân an tâm thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối.

## Chi phí khám chữa bệnh rõ ràng, minh bạch

Bảng giá dịch vụ y tế tại phòng khám dựa trên mức giá của Sở Y tế đề ra. Các chi phí thăm khám và điều trị bệnh được tư vấn rõ ràng, minh bạch trước khi bệnh nhân cùng người nhà đồng ý và an tâm tiến hành điều trị bệnh.

## Nhà thuốc đạt chuẩn GPP

Nhà thuốc đạt chuẩn GPP cung cấp các sản phẩm y tế và dược phẩm chất lượng cao cùng đội ngũ dược sĩ tư vấn thuốc chuyên nghiệp, đảm bảo người bệnh sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả nhất.

Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng của Sở Y tế, Phòng khám đa khoa Tân Bình mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

### Liên hệ Phòng khám đa khoa Tân Bình:

Điện Thoại : 0767985212

Địa chỉ: 495 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM.

Website: [phongkhamnamkhoatanbinh.com](http://phongkhamnamkhoatanbinh.com).

**Nguồn:** <https://baophapluat.vn/kham-chua-benh-uy-tin-tai-phong-kham-da-khoa-tan-binh-post475172.html>

### Xem thêm:

- [phòng khám đa khoa Tân Bình](#)
- [phòng khám đa khoa Tân Bình](#)
- [phòng khám đa khoa Tân Bình](#)
- [phòng khám đa khoa Tân Bình](#)

